



## คิดสักนิด...สะกิดใจ

สวัสดีครับพี่น้องที่รัก..วันก่อนเห็นภาพข่าวที่ดูน่ากลัว...เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่โตลำหนึ่งของอิตาลีที่เอียงกะเท่เร่ เกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับหินโสโครก จนเรือแตกและอับปางที่ริมชายฝั่ง เหตุเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดของกัปตันเรือ ที่นำเรือเข้าฝั่งมากเกินไป แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ ผู้รอดชีวิตจำนวนมากได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ ในเหตุการณ์ระทึกใจเหล่านี้ (โชคดีมีคนรอดชีวิตจำนวนมาก แต่ก็มีผู้เสียชีวิตและสูญหายหลายสิบคนเช่นกัน) ผู้รอดชีวิตเล่าและให้ข้อมูล ประมาณว่า กัปตันและเจ้าหน้าที่ประจำเรือหนีออกจากเรือเพื่อเอาชีวิตรอดก่อน โดยไม่สนใจลูกเรือ อีกทั้งยังพบเหตุการณ์ที่ว่า ผู้ชายหรือคนที่แข็งแรงกลับแย่งลงเรือกู้ชีพก่อนมากกว่าที่จะเสียสละให้ผู้หญิงและเด็กได้รับการช่วยเหลือหรือลงเรือกู้ชีพก่อน

พี่น้องที่รัก...คนเราจะรู้ถึงจิตใจคนได้ บางทีก็ต้องดูตอนเราและเขา ตกยาก ลำบาก เพราะบางทีเมื่อเรื่องเดือดร้อนจวนตัวมาถึง เราถึงจะเห็นความเป็นตัวตนของคนๆ นั้น ว่า เป็นคนเห็นแก่ตัว หรือเป็นคนเสียสละ คนดีมีน้ำใจ ขนาดไหน และหลายครั้งเราก็จะพบคนดีๆ ยามที่เราเป็นทุกข์เดือดร้อนเช่นกัน “เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก” ซึ่งในกรณีนี้แน่นอนว่า ใครๆ ก็อยากเอาตัวรอดแต่การมีใจคิดถึงคนอื่นก่อนคงเป็นเรื่องประเสริฐที่ควรจะทำ และน่ายกย่อง และเราเชื่อว่าคนทำดี พระเจ้าคุ้มครองและอวยพร

ทำให้พอคิดถึงเรื่องคลาสสิก ที่ได้ยินได้ฟังหลาย ๆ รอบแล้วแต่ก็เป็นข้อเตือนใจได้เสมอ เรื่อง “เรือไททานิก” ในปีค.ศ. 1912 มนุษย์ได้ประกอบสิ่งสร้าง ที่เรียกว่า “เรือ” ลำหนึ่ง เป็นเรือสำราญที่ใหญ่โต และหรูหราที่สุดในยุค(สมัยนั้น) ไว้สำหรับบรรจุนักเดินทางจำนวนมาก เรือประกอบไปด้วยโครงสร้างเรือที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงมากจนกระทั่ง ผู้สร้างพูดประโยคกึ่งทำทนายว่า “เรือลำนี้ แม้แต่พระเจ้าก็ล้มมันไม่ได้”

ซึ่งพี่น้องทราบที่สุดท้ายแล้ว เรือลำนี้ได้โผล่เล่นในมหาสมุทรบนท้องทะเลอันกว้างไกลไม่เท่าไร ก็ได้ชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งก้อนมหึมา ที่มีส่วนด้านบนเหนือน้ำให้เห็นเพียงหนึ่งในเจ็ดของขนาดก้อนน้ำแข็ง ส่วนที่เหลืออยู่ใต้มหาสมุทร ด้วยความประมาทของต้นหนเรือ และกัปตัน ซึ่งนั่นคือ มนุษย์เอง

พี่น้องที่รัก...นี่คงเป็นบทเรียนเรื่องความประมาทและความเย่อหยิ่งของมนุษย์ที่ให้ไว้เป็นบทสอนมนุษย์เองที่มีความเก่งฉลาด แต่มีข้อผิดพลาดในตัวอยู่เสมอ และที่สำคัญ สิ่งที่มีมนุษย์คิดว่าตนมั่นคง ยิ่งใหญ่ ฉลาด และสามารถสรรค์สร้างได้ทุกอย่าง อาจต้องจมลงด้วยความจองหอง หรืออวดดีของมนุษย์เอง เพราะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการสร้างสรรค์ต่างๆ ของมนุษย์นั่นคือ “เรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” จงดำเนินชีวิตด้วยความสุภาพ มีน้ำใจเสียสละ และสรรเสริญพระเจ้าเสมอเถิด